

Bản Tin Sinh Hoạt Giáo Lý PGHH

Ngày Chủ Nhật (28-08-2016) vừa qua, Đạo Tràng Tịnh Độ Oakland đã tổ chức buổi Thuyết giảng Giáo lý PGHH với đề tài **“Nhìn Phật Giáo mà tìm cái lý, Coi tại sao ta phải tu hành.”** Do Đồng đạo Nguyễn Văn Phước đảm nhiệm và có khoảng 40 đồng đạo tham dự.

Ngoài số đồng đạo thường xuyên có mặt hàng tuần tại Đạo tràng, trong buổi Thuyết giảng này còn có sự hiện diện của:

-Đ/đ Vương Học Thiêm, Đ/đ Nguyễn Văn Mậu, Đ/đ Trần Hoài Nghĩa, Đ/đ Nguyễn Văn Túc, Đ/đ Kim Mỹ, Đ/đ Cẩm Hồng, ... đến từ San José.

-Đ/đ Nguyễn Thanh Giàu đến từ Nam California.

Được biết buổi Thuyết giảng bắt đầu lúc 10 giờ sáng và kết thúc lúc 3 giờ chiều cùng ngày trong bầu không khí thân mật và đầy đạo vị.

Mở đầu chương trình là bài nói chuyện của Đ/đ Út To với đề tài tự do bao gồm Học Phật Tu Nhân, Hành sử Tứ Đại Trọng Ân, Phương pháp Niệm Phật...

Sau đó, Đ/đ Nguyễn Thanh Giàu lên diễn đàn bổ sung những ý kiến trên khiến thính chúng vô cùng thích thú và dễ dàng lãnh hội.

Lúc 12 giờ trưa, Đạo tràng xin phép tạm ngưng để mời dùng cơm trưa và giải lao. Trong thời gian này, Đ/đ Kiều Phương phụng ngâm bài “Cho Ông Cò tàu Hảo” và Đ/đ Kim Mỹ, Đ/đ Cẩm Hồng cũng đóng góp 1 vài bài Sám Thi của Đức Thầy, được mọi người tán thưởng nhiệt liệt.

Buổi Sinh Hoạt được tiếp tục lúc 1 giờ trưa với Đ/đ Nguyễn Văn Phước qua Đề tài “Nhìn Phật Giáo mà tìm cái lý, Coi tại sao ta phải tu hành.”

Thay vì đi thẳng vào đề tài, đ/đ Phước đã kể về đời tư của mình để đi kết kết luận: từ một người chỉ biết ăn chơi, trác táng nhưng nhờ gặp duyên may nên giác ngộ sớm, quyết chí tu hành.

Một lần nữa, Đ/đ Nguyễn Thanh Giàu đóng góp thêm ý kiến về Ân đất nước, về Vô úy thí mà cách hành sử của Đức Thầy là tiêu biểu và rõ nét nhất. Bằng giọng nói hùng hồn, hấp dẫn và lôi cuốn, Đ/đ đã được nhiều tràng pháo tay cổ vũ của mọi người khiến buổi Sinh hoạt vô cùng hào hứng và sôi nổi.

Sau cùng, Đ/đ Vương Học Thiêm đã tổng kết những ý kiến đóng góp của các Đ/đ trên, đồng thời cảm tạ Ban tổ chức đã tạo cơ hội để ACE đồng đạo gặp mặt thường

xuyên hơn, trao đổi Giáo lý nhiều hơn hầu cùng cố và phát triển nền đạo PGHH ngày càng phát khai nơi hải ngoại.

Vì thời gian có hạn nên phần Vấn đáp Giáo lý chỉ có 2 câu hỏi được đưa ra, hy vọng lần tới sẽ đầy đủ hơn.

Kèm theo đây là bài viết của Đ/đ Kiều Phượng (từ Oakland) tường thuật về Buổi Sinh Hoạt Giáo Lý này (với khoảng 39 tấm hình được đăng tải trên Facebook), kính mong quý Đồng đạo và Thân hữu xem qua để rộng đường dư luận. Xin cảm ơn

Bên đây là những hình ảnh đáng trân trọng để lưu niệm về một ngày họp mặt của anh chị em đồng đạo PGHH tại Đạo Tràng Tịnh Độ Oakland (ngày 28-08-2016), để cùng nhau trao đổi, chia sẻ sự tu tập thực thi theo lời chỉ dạy của Phật của Thầy, hầu trợ duyên nhau trên đường tu tập và đi đến Giác hạnh Viên mãn. Đặc biệt là đồng đạo Nguyễn Văn Phước chia sẻ hai câu trong Giáo lý của Đức Thầy:

***“Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý,
Coi tại sao ta phải tu hành.”***

Đồng đạo Phước đã chia sẻ cả Lý và Sự, cùng sự trải nghiệm tu tập cả hai phương diện lẫn đời và đạo. Cùng đồng hành với đồng đạo Phước là đồng đạo Út To đã góp phần quan trọng, tận tâm chia sẻ kinh nghiệm, sách tấn khuyến khích đồng đạo tinh tấn trong sự tu tập theo Giáo lý của Đức Thầy, đắc giác hạnh tròn đầy trên đường học Phật tu Nhân, Phước Huệ song tu, để trở về đời Thượng nguồn Thánh đức, có mặt ở Long Hoa hội, đắc bất thối chuyển tức Vãng sanh Cực lạc.

Tuyệt vời hơn nữa, chú Tư Nguyễn Thanh Giàu đã nhấn mạnh trong quá trình học Phật tu Nhân, hành theo Giáo lý Đức Thầy chỉ dạy, hành theo Tứ Ân, mà trong buổi trao đổi chú Tư đã nhấn mạnh ở Ân đất nước, được sự hưởng ứng của các anh chị em đồng đạo hiện diện, nâng cao tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm thương nhớ quê hương, và cảm nhận sự đau đớn thương Quê hương và Dân tộc mình đang bước lên vào sự lăm le lấn lướt của ngoại xâm dẫn đến sự thống khổ cho quê hương cùng nhân loại...

Buổi họp mặt trao đổi, chia sẻ Giáo lý được kết thúc với sự Đoàn kết vui vẻ, qua nụ cười hiền hòa của tất cả anh chị em đồng đạo, thể hiện sự thương yêu nhau như con một cha như lời Đức Thầy chỉ dạy.

Tóm lại, một buổi trao đổi, chia sẻ tuy không rột ráo tinh túy thâm thâm của giáo lý Tổ Thầy, vì vậy xin mong rằng anh chị em đồng đạo nên cùng nhau có nhiều ngày chia sẻ, trao đổi Giáo lý như thế này hầu trợ duyên nhau trên đường tu tiến. Thay mặt anh chị em Đạo Tràng Tịnh Độ Oakland, xin thành kính tri ân đến quý Đồng đạo: Đ/đ Phước, Đ/đ To, chú Tư Giàu, Đ/đ Thiêm, Đ/đ Mậu, Đ/đ Nghĩa, Đ/đ Cẩm Hồng, Đ/đ Kim Mỹ và tất cả Đ/đ Nam-Bắc California đã không quản ngại đường xá xa xôi đến đây chia sẻ, trao đổi Giáo lý của Tổ Thầy, khích tấn

nhau, thương yêu nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường Đạo đức.
Kính chúc toàn thể quý đồng đạo thân tâm thường lạc, tu hiền tin tấn, giác hạnh
viên mãn.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Trân trọng

TM. Đạo Tràn Tịnh Độ Oakland

KIỀU PHƯỢNG